

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 19/2556

เรื่อง

การแก้ไขหลักเกณฑ์ในการยกเว้นการมีกรรมการอิสระ  
การผ่อนผันการมีกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)



ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## ส่วนที่ 1 : บทนำ

ปัจจุบันมีหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีได้จำกัดเฉพาะตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนกรรมการของบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำหนดให้มีกรรมการอิสระดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการดำเนินการสอบทานการบริหารงานของบริษัทอย่างเหมาะสม และเพื่อให้แน่ใจว่าการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ต่อมา ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<sup>1</sup> (“ประกาศมาตรฐาน”) ได้ขยายขอบเขตการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกรรมการอิสระ โดยครอบคลุมไปถึงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) ทุกประเภท ยกเว้นการจัดการเงินร่วมลงทุน การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ โดยต้องดำเนินการให้มีกรรมการอิสระภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 1 มกราคม 2558

อย่างไรก็ดี สำนักงานมีการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการมีกรรมการอิสระ<sup>2</sup> แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่มีการขยายขอบเขตเพิ่มเติมตามประกาศมาตรฐาน ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักงานจึงจะดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการมีกรรมการอิสระเพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีกรรมการอิสระในเรื่องอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น กำหนดเพิ่มเติมเรื่องการยกเว้นการมีกรรมการอิสระแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบธุรกิจบางประเภท การปรับปรุงคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นต้น

---

<sup>1</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงานระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

<sup>2</sup> ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 49/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 50/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการจัดให้มีกรรมการอิสระของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ดังนั้น เพื่อให้ร่างประกาศมีความครบถ้วน สมบูรณ์ สำนักงานจึงจัดทำเอกสารฉบับนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวกรรวา ยงฤทธิกุล ฝ่ายกำกับและพัฒนารูรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-9554 e-mail address : [kornwara@sec.or.th](mailto:kornwara@sec.or.th)

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับและพัฒนารูรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจ่อมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2695-9763

Email address : [kornwara@sec.or.th](mailto:kornwara@sec.or.th)

## ส่วนที่ 2 : สรุปหลักการที่แก้ไขเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปัจจุบัน ดังนี้

### 1. ขอบเขตการใช้บังคับ

หลักเกณฑ์ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตทุกประเภท ยกเว้นผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์

### 2. การยกเว้นการมีกรรมการอิสระ

#### หลักการเพิ่มเติม

2.1 กำหนดเพิ่มเติมให้ยกเว้นการมีกรรมการอิสระของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เหตุผล เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจที่ทำธุรกิจเฉพาะที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีกรรมกรบริษัทและเจ้าหน้าที่จำนวนไม่มาก ในลักษณะเดียวกับที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นการมีกรรมการอิสระ

2.2 กำหนดเพิ่มเติมให้ยกเว้นการมีกรรมการอิสระของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในภายหลัง ได้แก่

(ก) ธนาคารพาณิชย์

(ข) บริษัทประกันชีวิต

(ค) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย

เป็นต้น

เหตุผล สถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีกรรมการอิสระอยู่แล้ว

### 3. การผ่อนผันการมีกรรมการอิสระ

3.1 โดยที่ประกาศปัจจุบันได้กำหนดเรื่องการผ่อนผันการมีกรรมการอิสระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการมีกรรมการอิสระที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอยู่แล้ว แต่การผ่อนผันดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทตามประกาศฉบับใหม่<sup>3</sup> ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตทุกประเภท ยกเว้นการจัดการเงินร่วมลงทุน การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีกรรมการอิสระ จึงเห็นควรกำหนดเพิ่มเติมโดยขยายขอบเขตการผ่อนผันให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทตามประกาศมาตรฐาน สำหรับหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันนั้น จะกำหนดให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดอยู่ในประกาศปัจจุบันต่อไป

---

<sup>3</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

ทั้งนี้ ประกาศปัจจุบันดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอผ่อนผันการมีกรรมการอิสระได้ โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ผู้ประกอบธุรกิจมีการบริหารงานแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (financial conglomerate) ซึ่งมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกันไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม (ตัวอย่างผังรูปแบบการถือหุ้นตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน หมายถึง กลุ่มบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการเงินเป็นหลัก ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ (รวมการบริหารจัดการกองทุน ที่ปรึกษาการลงทุน หรือวาณิชธนกิจ) และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงได้ว่าจะมีการกำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจอย่างน้อยในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานดังกล่าวต้องมีผู้ใช้ที่ได้รับการผ่อนผันการจดทะเบียนการมีกรรมการอิสระจากสำนักงานอยู่แล้ว

(3) ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงได้ว่าบริษัทที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานมีระบบการกำกับดูแลและระบบการติดตามการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องที่กำหนดตาม (2) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) ในการทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจตาม (2) และ (3) ผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลอาจมอบหมายให้บริษัทอื่นทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ หากผู้ประกอบธุรกิจสามารถแสดงต่อสำนักงานได้ว่าบริษัทที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ตามที่กำหนดใน (2) และ (3) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) ในการขอผ่อนผัน ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงาน โดยระบุชื่อบริษัทที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งชื่อบริษัทที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเอกสารที่แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(5.1) เอกสารที่แสดงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(5.2) เอกสารที่แสดงถึงแนวทางการบริหารงานบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่ขอผ่อนผัน

(5.3) หนังสือจากบริษัทที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ซึ่งรับทราบหลักเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารงานในระดับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจที่ขอผ่อนผันในเรื่องดังกล่าว

สำนักงานจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอผ่อนผันและเอกสารถูกต้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันแล้ว สำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไปเท่าเหตุจำเป็นที่มีได้

### 3.2 หลักการเรื่องอื่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(1) การผ่อนผันการมีกรรมการอิสระเป็นการทั่วไปในกรณีที่กรรมการตาย ลาออก หรือถูกสำนักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกรรมการอิสระภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

หลักการเพิ่มเติม สำนักงานอาจขยายระยะเวลาผ่อนผันได้ในกรณีที่เห็นว่ามิเหตุจำเป็น และสมควร ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า 90 วัน

เหตุผล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถจัดให้มีกรรมการอิสระได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีลักษณะไม่เป็นไปตามที่ยื่นขอผ่อนผัน หรือบริษัทที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานหรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ทำหน้าที่ตามที่กำหนด และให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งสำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

หลักการปัจจุบัน สำนักงานอาจสั่งการให้ผู้ประกอบธุรกิจมีกรรมการอิสระภายในระยะเวลาหรือดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

หลักการที่แก้ไข ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกรรมการอิสระภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ในกรณีที่เห็นว่ามิเหตุจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า 90 วัน

เหตุผล เพื่อให้เกิดความชัดเจนกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงาน และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถจัดให้มีกรรมการอิสระได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

## 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

### หลักการแก้ไขเพิ่มเติม

#### 4.1 คุณสมบัติด้านคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

##### หลักการปัจจุบัน

(1) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

(2) สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

##### หลักการเพิ่มเติม

(3) ผ่านการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณตามหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับขอบเขตบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งสำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วในระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 โดยผลของการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไม่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

4.2 คุณสมบัติด้านการถือหุ้น การทำงานให้กับผู้ประกอบการ การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย และความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ

หลักการปัจจุบัน

- (1) ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบการ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ประกอบการ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ประกอบการ

หลักการที่แก้ไข กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทที่ขออนุญาตออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่<sup>4</sup> (เอกสารแนบ 2)

เหตุผล เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทที่ขออนุญาตออกหลักทรัพย์

4.3 กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่

บทเฉพาะกาล ให้ผู้ประกอบการที่มีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันต้องจัดให้มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าวันที่ 1 มกราคม 2558

เหตุผล เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ มีระยะเวลาในการจัดให้มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่

---

<sup>4</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551